

ปีที่ 41 ฉบับที่ 480  
ฉบับประจำเดือนกันยายน 2564

# เพื่อนป่า

QR Code  
e book



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

## ออป.กลาง ลงพื้นที่ ตรวจการดำเนินงานฯ ส่วนอุตสาหกรรมไม้ยูงยา

- อ.อ.ป. จัดกิจกรรม 'วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564'
- อ.อ.ป. ลงนามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- อ.อ.ป. ร่วมกับ กฟผ. และ ปม. ลงนาม 'โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน'
- อ.อ.ป. ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด - 19



FIO

# สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป.



เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำพวงมาลัยสักการะศาลพระชัยมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ



## คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา : นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการ  
นายสุกิจ จันทร์ทอง, นายชาญณรงค์ อินทนนท์, นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ  
กองบรรณาธิการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์  
ออกแบบ งานสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
จัดพิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส



บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับ .... ท่านผู้อ่านวารสารทุกๆ ท่าน สำหรับช่วงเดือนกันยายนนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มียอดรวมทั้งประเทศยังคงสูง ทำให้ อ.อ.ป. กำหนดและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาด โดยสนับสนุนและรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 เพื่อช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยหากเกิดการติดเชื้อ และยังได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนจัดส่งสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ท่านผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. เพิ่มเติมที่ : [www.facebook.com/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้](http://www.facebook.com/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) นะครับ ... สวัสดี



แบบประเมินความพึงพอใจ  
วารสาร "เพื่อนป่า"

# อ.อ.ป.กลาง ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงาน ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง มอบหมายให้ นายประเสริฐ จารุกำเนตกุล หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต และอุตสาหกรรมไม้ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานและจัดการระบบการผลิตและอุตสาหกรรมไม้ของส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยาให้พร้อมทั้งด้านอุตสาหกรรมและการบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ ทีมงานฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการผลิตและอุตสาหกรรมไม้ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานในภาพรวมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ อ.อ.ป. สุพรรณบุรี โดยมี นายวระวุฒิ ศรีปัญญา ผู้จัดการส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา และทีมงาน นำชมการดำเนินงานและให้ข้อมูล



ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 หมู่ 4 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนงานหนึ่งในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีภารกิจหลักของส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยาแห่งนี้ คือ ดำเนินงานด้านการแปรรูปไม้ และการบริการด้านจัดจำหน่ายไม้ทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป รวมถึงไม้ประสานตามความต้องการของตลาด และผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย





ไม้สัก ที่นำเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแปรรูป ส่วนใหญ่จะเป็น ไม้สักท่อนที่มาจากสวนป่าไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในเขตพื้นที่ ภาคกลาง อาทิ สวนป่าทองผาภูมิ , สวนป่าไทรโยค 1 , สวนป่าไทรโยค 2 และสวนป่าเกริงกระเวีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง จังหวัดกาญจนบุรี และบางส่วนมาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ผลิตและแปรรูปไม้ได้ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปไม้ จะเริ่มต้นที่การนำไม้สักท่อนเข้าเครื่องเลื่อยจักรแปรรูป และดำเนินการตัดเลื่อยไม้ท่อนให้ได้ตามขนาด กว้าง ยาว และจะนำไปพักไว้ 1 วัน เพื่อตรวจสอบหาตำหนิในเนื้อไม้แปรรูปดังกล่าว จากนั้น จะทำการคัดแยกเกรดไม้แปรรูป ตั้งแต่ เกรด A , B , C และเกรด D แล้วจัดกองตามขนาดความกว้าง ความยาว เพื่อเตรียมส่งมอบไม้แปรรูปและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าประจำ และลูกค้าทั่วไปในพื้นที่

นอกจากนี้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ยังมีบริการพิเศษในการจัดส่งไม้แปรรูปทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของการ ขนย้ายไม้ ซึ่งหากลูกค้าสะดวก/สนใจ ในรูปแบบการบริการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ : 035-259930 / ฝ่ายขาย 098-6459009 , 088-2024082 090-8166137 , 095-9792924 หรือทาง Facebook : ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา จำหน่าย ไม้สักแปรรูป ได้เช่นกัน โดยในปัจจุบันได้รับความสนใจจากลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคต ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา นอกจากจะเป็น “ศูนย์รวมไม้สักท่อนและไม้สักแปรรูป” ที่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง สามารถเข้าถึงและหาซื้อเพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา เตรียมต่อยอดการดำเนินงาน โดยการรับจ้างแปรรูปไม้จากเอกชนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่า ตามนโยบายของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย





## 28 กันยายน 'วันพระราชทานธงชาติไทย' (Thai National Flag Day)



ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น 'วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)' ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธง และประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน 'ธงไตรรงค์' เป็น

'ธงชาติไทย' ซึ่งในวันที่ 28 กันยายน 2564 นี้ กำหนดครบรอบ 104 ปี ของการพระราชทานธงชาติไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการทั่วประเทศ และพร้อมใจกันเคารพธงชาติร้องเพลงชาติพร้อมกัน ในเวลา 08.00 น.

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ







## อ.อ.ป. ลงนามสัญญา 'โครงการพัฒนาที่ดินฯ' แปลงดอนเมือง



เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักธุรกิจการตลาด จัดพิธีลงนามสัญญา โครงการพัฒนาที่ดินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ กิจการร่วมค้า บริษัท รวมสินทรัพย์ไทย 2020 จำกัด และ บริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้ชนะการประมูล)” ในการพัฒนาที่ดินให้เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ บนเนื้อที่กว่า 28 ไร่ ภายใต้ชื่อ “DMK Avenue Community Mall” โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร เป็นสักขีพยานการลงนามฯ ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ



## อ.อ.ป. ลงนาม 'โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน' ร่วมกับ ป.ม. และ กฟผ.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom กับ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการศึกษาวิจัยโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสร้างต้นแบบ “โรงไฟฟ้าชีวมวล” บูรณาการนำพลังงานเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคตต่อไป



# ไม้แปรรูป อ.อ.ป. จาก 'ป่าปลูก'

ดีต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพมาตรฐานสากล

## สวนป่า อ.อ.ป.

เราปลูก **ต้นสัก** ภายใต้การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

**แหล่งปลูก** ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เพื่อให้ได้ไม้สักที่ดีและมีคุณภาพ

**คัดเลือก** สายพันธุ์คุณภาพ จากแม่พันธุ์ไม้ชั้นดีของ อ.อ.ป.

## โรงเลื่อย อ.อ.ป.

ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐาน Chain of Custody หรือ CoC ซึ่งมาตรฐานนี้ จะช่วยให้เรารู้ว่า 'ไม้' ที่เราใช้มีที่มาจากไหน

# อ.อ.ป.

### 1. เป็นมิตรป่าธรรมชาติ

เพราะไม้ในกระบวนการทั้งหมด นำมาจากพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ถูกต้องตามกฎหมาย

### 2. คุณภาพ ตรวจสอบได้

ปลูกและดูแลตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้ไม้สักที่มีคุณภาพระดับส่งออก สามารถตรวจสอบที่มาของ 'ไม้' ได้ทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของผู้ซื้อ

### 3. รองรับความต้องการ

ผ่านการเลื่อย อบ ด้วยเครื่องจักรทันสมัย และมีขนาดที่หลากหลายตามการใช้งาน



ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง  
[www.facebook.com/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้](http://www.facebook.com/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)



อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน



# 5 สวนป่า อ.อ.ป. ผ่านมาตรฐาน 'SHA'

## พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วง High season



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปี 2564 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ลดลงจากปีก่อนๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยจากสินค้าและบริการ และสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงสาธารณสุข, สภาหอการค้าไทย และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ร่วมกันสร้างมาตรฐาน 'ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)' ซึ่งมาตรฐาน 'ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)' เป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยยึดหลักแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 สำหรับสถานประกอบการของกระทรวงสาธารณสุข

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในด้านส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมแล้ว ในด้านธุรกิจท่องเที่ยว อ.อ.ป. ได้พัฒนาสวนป่าที่มีความพร้อมสำหรับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จำนวน 10 แห่ง โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นี้ อ.อ.ป. ได้ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้นำสวนป่าดังกล่าว เข้าร่วมโครงการ "มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)"

ปัจจุบันสวนป่าด้านการท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ได้ผ่านมาตรฐานฯ แล้วจำนวน 5 สวนป่า ได้แก่สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก, สวนป่าแม่ละเมา - แม่สอด จังหวัดตาก, สวนป่าแม่แจ่ม ,สวนป่าบ้านวัดจันทร์ และสวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับสวนป่าอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาในลำดับถัดไป ท้ายนี้ สวนป่าที่ผ่านมาตรฐานฯ ทั้ง 5 สวนป่านี้จะพร้อมเปิดให้บริการในช่วง High season ของปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป



# อ.อ.ป. ร่วมสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19



## สวนป่าเขาคณา มอบชุด PPE

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 งานสวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ร่วมกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพชรบูรณ์ มอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (PPE) จำนวน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 โดยมี นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์



## สวนป่าเขาคณา ร่วมมอบน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 งานสวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับ นายอำเภอชนแดน เพื่อบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 โดยมี นายอำเภอชนแดน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์



## ส.คช. ร่วมสนับสนุนน้ำและอาหาร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุน 'น้ำดื่มบรรจุขวดและอาหารกล่อง' จำนวน 20 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง



## สวนป่าขุนหาญ มอบชุด PPE

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 งานสวนป่าขุนหาญ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมรับฟังข้อปฏิบัติ และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในพื้นที่หมู่บ้านสวนป่า หลังพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ผู้นำชุมชน และ อสม. ในโอกาสนี้ งานสวนป่าขุนหาญ มอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (PPE) ให้แก่ อสม. จำนวน 9 ชุด ณ ศาลากลางหมู่บ้าน สวนป่าขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ





## สป.ท่าชนะ ร่วมกับ กยท. จัดอบรม การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 งานสวนป่าท่าชนะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาไชยา จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) หลักสูตร “การเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)” ให้กับเกษตรกรกรีดยางพาราของสวนป่าท่าชนะ จำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลอดจนฝึกฝนการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ณ สวนป่าท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



## อป.เขตศรีราชา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2564 งานสวนป่าลาดกระทิง 1 , งานสวนป่าลาดกระทิง 2 และ งานสวนป่าคลองตะเกรา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน พร้อมแนะนำการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน , ผู้แทนชุมชนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านแปลงไฟ - ชุนคั้ง จัดโดยอบต.ลาดกระทิง ณ วัดห้วยน้ำทรัพย์ (พระธาตุดาวไย) หมู่ที่ 2 อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา



## โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564



### ด้านความคิดริเริ่ม

**รางวัลชนะเลิศ**  
แนวคิด  
ความรับผิดชอบต่อสังคมยุค  
นายธีรภัทร วงศ์กล้า  
ตำแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 6)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1**  
แนวคิด  
สมุดบันทึกความรับผิดชอบต่อออนไลน์  
นายธวัชพร พูลสารีโก  
ตำแหน่ง พนักงาน (ระดับ 3)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2**  
แนวคิด  
สำนักป่าบ้านคิม ทำไร่เชิงชม  
นายวิภา ปะแดง  
ตำแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 7)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



### ด้านความสามัคคี

**รางวัลชนะเลิศ**  
แนวคิด  
พันธมิตรร่วมใจช่วยป่า  
นายภิวัตน์ ปะแดง  
ตำแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 7)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1**  
แนวคิด  
กิจกรรม FIO Ice Breaking  
นายจิรกร วงศ์กล้า  
ตำแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 6)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



### ด้านความซื่อสัตย์

**รางวัลชนะเลิศ**  
แนวคิด  
Story 74 ปี ความซื่อสัตย์ อ.บ.ป.  
ณียะนิตที่ซื่อสัตย์เม่นใบไม้  
นางสาวลลิตา ใต้วัน  
ตำแหน่ง พนักงาน (ระดับ 5)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1**  
แนวคิด  
FIO อัจฉกร  
นางสาวกนิษฐ เสง้อธิง  
ตำแหน่ง พนักงาน (ระดับ 3)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2**  
แนวคิด  
ความซื่อสัตย์จริง พบชีวิตการทำงาน  
นายธีรภัทร วงศ์กล้า  
ตำแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 6)  
สังกัด สำนักงานบริหารกลาง



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม  
www.facebook.com/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จัดทำ โดย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



อ.อ.ป. ปลุกป่าเพื่อประชาชน



**สักทอง**  
เติบโตดี แข็งแรง ทนทานต่อโรค  
**1 ใน 58 พันธุ์ไม้**  
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

**แม่พันธุ์ไม้ 'สักทอง'**  
สวนป่าทองพากุมิ จังหวัดกาญจนบุรี



ชนิดพันธุ์ไม้ : สัก พะยุง ยางนา ยูคาลิปตัส มะค่าโมง  
กระถินลูกผสม แดง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง ฯลฯ

<p>อ.อ.ป.เขตบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3220 1565</p> <p>ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมปไม้ (อ.อ.ป.ตะวันออกเชียงใหม่) โทร. 0 4323 4546</p>	<p>อ.อ.ป.เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3831 1207</p> <p>ส่วนป่าสมเด็จ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 8302 63032</p>	<p>อ.อ.ป.เขตลำปาง จังหวัดลำปาง โทร. 0 5432 1500</p> <p>ส่วนป่าสมเด็จ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 8925 97429</p>
---	--	---



**กรุณาส่ง**

การนำส่งไปรษณีย์รายเดือน  
ใบอนุญาต เลขที่ 29/2531  
ปณฝ. หลานหลวง

**วารสาร "เพื่อนป่า"**

วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข่าวสาร การดำเนินงานที่สำคัญ ข้อคิดเห็น และสาระน่ารู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป.

สำนักงาน สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2282 3243 - 7 ต่อ 101 - 103  
E-mail : pr\_fio.p@hotmail.com

บทความหรือข้อคิดเห็นใน "เพื่อนป่า" เป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน มิได้ผูกพันกับคณะผู้จัดทำ หรือ อ.อ.ป. แต่อย่างใด